

Bảo hiểm xã hội tỉnh bắt đầu thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 7/2015. Đến thời điểm hiện tại đã có 21.000 lượt hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử. 10 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận khoảng 145.000 lượt hồ sơ, trong đó có 66.000 lượt hồ sơ tiếp nhận qua giao dịch điện tử, chiếm khoảng 45% trong tổng số lượt giao dịch. Con số này cho thấy việc thực hiện giao dịch điện tử trong tiếp nhận hồ sơ BHXH ngày càng chiếm ưu thế và phát huy hiệu quả tích cực. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Việc triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thực tế cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử mọi lúc, mọi nơi, tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thay vì kê khai hồ sơ giấy và phải đến cơ quan BHXH trình nộp thì nay đơn vị sử dụng lao động chỉ cần thực hiện một giao dịch về BHXH, BHYT, BHTN trên máy tính của đơn vị, cá

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cấp phần mềm giao dịch điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.



Cán bộ Phòng Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra hệ thống trang thiết bị, bảo đảm giao dịch điện tử thông suốt.

nhân và gửi qua hệ thống phần mềm giao dịch điện tử của ngành trên internet. Đối với cá nhân không có thiết bị kỹ số chỉ cần có mã số BHXH, số điện thoại đang hoạt động, máy tính hoặc thiết bị kết nối mạng internet là có thể đăng ký

giao dịch trên cổng giao dịch điện tử đạt hiệu quả, Bảo hiểm xã hội tỉnh không ngừng đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị bảo đảm thông tin liên lạc từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh lên trung ương được thông suốt. Tổ chức tập huấn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ BHXH các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là hình thức giao dịch mang lại nhiều tiện ích, quản lý đối tượng thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm vừa mang tính bảo mật cao, vừa thuận tiện trong quá trình tra cứu thông tin. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết thêm: Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Cung cấp dịch vụ công điện tử BHXH mang lại, đơn vị chúng tôi đã triển khai và áp dụng hình thức này. Sau một thời gian áp dụng, đơn vị chúng tôi và bản thân người lao động vừa tra cứu được những thông tin liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN vừa tiết kiệm được chi phí, thời gian.

Để việc thực hiện giao dịch điện tử đạt hiệu quả, Bảo hiểm xã hội tỉnh không ngừng đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị bảo đảm thông tin liên lạc từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh lên trung ương được thông suốt. Tổ chức tập huấn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ BHXH các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là hình thức giao dịch mang lại nhiều tiện ích, quản lý đối tượng thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm vừa mang tính bảo mật cao, vừa thuận tiện trong quá trình tra cứu thông tin. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết thêm: Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Cung cấp dịch vụ công điện tử BHXH mang lại, đơn vị chúng tôi và bản thân người lao động vừa tra cứu được những thông tin liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN vừa tiết kiệm được chi phí, thời gian.

THU HOÀI

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 tổ chức quy mô cấp quốc gia



(chinhphu.vn) Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 4 năm 2020 (ngày 10 tháng 3 âm lịch), quy mô cấp quốc gia tại khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, các ban, bộ, ngành có liên quan xây dựng, ban hành Kế hoạch số 3824/QĐ-BVHTTDL về tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020.

Hoạt động nhằm giáo dục ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân - những người đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giữ gìn, dựng xây và phát triển đất nước. Đồng thời, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa và những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

Việc tổ chức lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn; có tính giáo dục cao; đúng theo yêu cầu tại Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 được thực hiện theo trình tự như các năm trước do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì.

THU HOÀI

Việc thiết kế đồ dùng dạy học của các thầy cô giáo Trường THPT Bắc Đông Quan được tổ chức vào dịp 20/11 hàng năm. Thấy giáo Phan Văn Đức, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy là mục tiêu hướng tới nên giáo dục hiện đại của nhà trường. Trong từng bài học, giáo viên không chỉ dùng lại ở đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn phải sáng tạo ra những đồ dùng dạy học, giúp học sinh tiếp thu nội dung bài học trực quan, sinh động, hiệu quả. Hiện nay, thiết bị, đồ dùng dạy học đã được ngành Giáo dục cung ứng nhiều cho các trường học, song cũng mới đáp ứng phần cơ bản do giáo viên có thể khai thác nội dung bài học trên cơ sở để cương kiến thức. Giáo viên muốn dẫn dắt học sinh tìm hiểu sâu về kiến thức trong từng nội dung bài học đòi hỏi phải nghĩ và tự làm ra những thiết bị, đồ dùng để kích thích sự khám phá của học sinh. Thấy giáo Phan Văn Dân, Bí thư Đoàn Trường THPT Bắc Đông Quan chia sẻ: Việc thiết kế các mô hình hỗ trợ cho việc giảng dạy của chúng tôi nhằm giúp học sinh nắm bài và khắc sâu kiến thức hơn.

Tái chế vật dụng cũ thành đồ dùng dạy học

Từ những vật dụng cũ, không dùng được, các thầy cô giáo Trường THPT Bắc Đông Quan đã tái chế thành đồ dùng dạy học, mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào thiết kế đồ dùng dạy học được thực hiện từ nhiều năm nay, trở thành nét đẹp của nhà trường.



Giáo viên Trường THPT Bắc Đông Quan chuẩn bị các thiết bị dạy học tự làm.

Có những thầy cô giáo rất tâm huyết, mày mò để tạo ra tấm bản đồ tự duy; lại có những thầy cô giáo say mê với những vật dụng cũ để tái chế lại thành đồ dùng dạy học. Dù đồ dùng, thiết bị nào thì chúng tôi luôn được nhà trường ghi nhận và đánh giá cao. Hiện 100% giáo viên Trường THPT Bắc Đông Quan đã tự thiết kế đồ dùng dạy học. Bình quân mỗi thầy cô thiết kế một sản phẩm, tuy nhiên, cũng có những thầy cô đã thiết kế đến 3 đồ dùng dạy học. Có

giáo Đặng Thị Thanh, giáo viên môn Công nghệ chia sẻ: Với những đồ dùng, thiết bị dạy học cấu kỳ thì cũng phải mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, một thiết bị tự làm sẽ được bổ sung vào kho thiết bị của nhà trường và sử dụng cho nhiều năm giảng dạy nên hiệu quả rất cao. Trong dịp này, cô giáo Thanh có 2 sản phẩm do chính cô tự thiết kế là mô hình sản xuất khí sinh học và mô hình giàn trồng cây hình tháp. Cô giáo Đặng Thị Thanh chia sẻ thêm: Sản xuất khí sinh học là mô hình sản phẩm phế liệu như: sắn 6 tó, bình nước lọc 20 lít và một đoạn ống nhựa mềm để thiết kế mô hình. Mô hình không chỉ giáo dục kiến thức liên quan như sản xuất khí gas mà còn bảo vệ môi trường do rác thải nhựa và chất thải vật nuôi. Đối với giàn trồng cây hình tháp, tôi đã thiết kế để thuận tiện cho việc di chuyển giữa các lớp, giúp học sinh hiểu về quá trình sinh trưởng, phát triển của cây xanh, từ đó phát triển tư duy, phát triển năng lực phẩm chất học sinh. Thực tế cho thấy, qua các tiết dạy học có sử dụng đồ dùng, thiết bị tự chế của các thầy cô giáo, học sinh

rất hào hứng và chủ động tiếp thu kiến thức. Em Phạm Trung Hiếu, học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan cho biết: Chỉ cần nhìn thấy các thầy cô giáo cầm theo một thiết bị dạy học vào lớp, chúng em đã rất hào hứng muốn học rồi. Mỗi tiết học như vậy, em hiểu bài nhanh hơn, lớp sôi nổi hơn. Trong những tiết thực hành thí nghiệm, các thầy cô giáo cũng giao nhiệm vụ cho chúng em tham gia làm những đồ dùng để làm cơ sở đối chiếu. Điều này đã kích thích trí khám phá và nghiên cứu khoa học của học sinh. Hơn nữa còn giúp chúng em để dàng tiếp thu kiến thức và yêu thích môn học hơn. Thấy giáo Phan Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Đông Quan cho rằng: Một tiết dạy sinh động, thu hút học sinh không chỉ dừng lại ở những phương pháp thông thường mà cần kết hợp nhiều phương tiện giảng dạy, trong đó sử dụng đồ dùng dạy học là ưu việt và hiệu quả nhất. Vì vậy, nhà trường luôn khuyến khích giáo viên phát huy tính sáng tạo trong việc làm các bộ đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

DẶNG ANH

Miễn vé tham quan phố cổ Hội An ngày 4/12/2019



(chinhphu.vn) Hội An sẽ miễn vé tham quan phố cổ và làng gốm Thanh Hà trong ngày 4/12/2019 nhằm hưởng ứng kỷ niệm 20 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Chương trình miễn phí vé tham quan này nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày phố cổ Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2019).

Theo đó, toàn bộ du khách đăng ký tham quan phố cổ vào ngày 4/12 sẽ được tự do tham quan các địa điểm di tích, thưởng lãm không gian văn hóa cổ xưa hàng trăm năm tuổi của Hội An mà không phải mua vé. Ngoài ra, du khách tham quan làng gốm Thanh Hà cũng sẽ được miễn phí vé tham quan vào ngày đặc biệt này.

Được biết, chương trình miễn phí vé tham quan phố cổ trong ngày 4/12 đã liên tục được chính quyền Hội An duy trì trong nhiều năm qua.

Bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển dịp cuối năm

Theo nhận định, từ nay đến tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hoạt động của một số loại tội phạm trên khu vực biên giới của tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, nhất là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Mặc dù không phải là địa phương có đường biên giới tiếp giáp với các nước nhưng do nhu cầu hàng hóa tiêu dùng ở nội địa tăng mạnh nên hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa với những thủ đoạn tinh vi hơn đòi hỏi các lực lượng chức năng ở khu vực biên giới biển của tỉnh phải tích cực, chủ động để đấu tranh ngăn chặn.



Người dân Thái Thụy đến Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh giao nộp pháo và vũ khí tự chế.

tấn công trấn áp tội phạm. BDBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BDBP, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Hải quan, Cảnh sát biển, BDBP các tỉnh, thành phố giáp ranh và các ngành chức năng của hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải nắm chắc tình hình từ xa, trên bộ, trên biển. Các đơn vị thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình về địa bàn, phương thức, thủ

đoạn mới của các loại tội phạm; đồng thời, xây dựng kế hoạch, bố trí phương tiện, lực lượng sẵn sàng cơ động tham gia phát hiện, xử lý các đối tượng. Cùng với đó, BDBP tỉnh chỉ đạo các đồn củng cố, phát huy vai trò hoạt động của các tổ tự quản ở cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện, cung cấp thông tin về tình hình, hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và công cụ hỗ trợ... Thượng tá Tạ Văn Ngự, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh thông tin: Cùng với công tác phối hợp, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên đến từng cán bộ, chiến sĩ và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng như đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường lực lượng xuống địa bàn, thường xuyên tổ

chức tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn, khu vực trọng điểm trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Song song với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, lồng ghép các nội dung tuyên truyền đến từng người dân, chủ phương tiện trên địa bàn đơn vị quản lý nhằm nâng cao tinh thần tố giác tội phạm, không tham gia vận chuyển thuê, tiếp tay cho các loại tội phạm hoạt động trên khu vực biên giới Thái Bình. Từ nay đến tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn, nhất là tội phạm ma túy, pháo nổ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán. Đại tá Nhâm Xuân Tinh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ

Từ đầu năm 2019 đến nay, BDBP tỉnh đã xác lập, tổ chức đấu tranh thành công 2 chuyên án, 8 kế hoạch nghiệp vụ; bắt 10 vụ/13 đối tượng, khởi tố 9 vụ/1 đối tượng, bán giao cho Công an tỉnh khởi tố 1 vụ/1 đối tượng... Trong đó, BDBP tỉnh chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 17 vụ/20 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 4 vụ/4 đối tượng so với cùng kỳ năm 2018). BDBP tỉnh còn phát hiện, xử phạt hành chính 1 vụ/1 đối tượng trồng 25 cây cần sa tại gia đình; tiếp nhận bàn giao từ Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BDBP 1 vụ/8 đối tượng/1 phương tiện vận chuyển dấu DO trái phép; điều tra, xác minh, kết luận xử phạt hành chính 1 đối tượng với số tiền 27,9 triệu đồng, tịch thu gần 490m³ dấu DO, bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng. Ngoài ra, BDBP tỉnh đã trực tiếp vớt hơn 9 lượt/11 công dân tự nguyện giao nộp 14,3kg pháo các loại, 1 kiểng, 1 dao và 8 viên đạn K44.

huy BDBP tỉnh khẳng định: Nhờ phát huy vai trò, trách nhiệm, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình mọi mặt, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm của BDBP tỉnh, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới biển của tỉnh tương đối ổn định, hoạt động của các loại tội phạm được kiểm

TẮT ĐẠT